

Số: /SYT-VP  
V/v đơn đốc hoàn thành các nhiệm  
vụ được giao tại Kế hoạch số  
201/KH-SYT ngày 14/01/2022

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành

Căn cứ kế hoạch hành động số 201/KH-SYT ngày 14/01/2022 của Sở Y tế về thực hiện Quyết định số 191/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 201/KH-SYT); Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 3602/KH-SYT ngày 08/9/2022 và Quyết định số 559/QĐ-SYT ngày 14/9/2022 về việc Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Ngành Y tế năm 2022; theo đó, từ ngày 20/09/2022 đến ngày 11/10/2022, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ ngành y tế năm 2022 tại 21 đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra ghi nhận một số kết quả như sau:

9 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị y tế trong ngành phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những nguyên nhân đó đã tác động không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm. Song, nhiều đơn vị y tế đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và thế mạnh hoàn thành nhiệm vụ được Sở Y tế giao.

Ngay sau khi Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 201/KH-SYT, các đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để triển khai 10 yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế đối với đơn vị, 10 cam kết của đơn vị với Giám đốc Sở và một số kế hoạch trọng tâm, trọng điểm khác.

*\* Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao và việc thực hiện 10 yêu cầu, 10 cam kết của các đơn vị:*

**- Công tác phòng chống dịch Covid-19 (yêu cầu số 1)**

Về cơ bản các đơn vị đã tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Khối bệnh viện đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư hoá chất sẵn sàng đáp ứng tốt các tình huống dịch Covid-19. Khối các TTYT đã tích cực tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 như: TTYT Như Thanh, Thọ Xuân, Quảng Xương.

**- Công tác khám chữa bệnh (yêu cầu số 2,4,5,7,8 đối với khối bệnh viện; yêu cầu số 3 đối với khối TTYT):**

9/10 bệnh viện được kiểm tra đã tiếp tục duy trì và phát triển kỹ thuật mới/kỹ thuật cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. 100% bệnh viện được kiểm tra đã xây dựng Quy trình “*Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị*” cho ít nhất 10 bệnh thường gặp của khoa; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện quy trình chuyên môn, kỹ thuật theo các quy định của Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám chữa bệnh tại các khoa, tuy nhiên việc đánh giá thực hiện còn chưa thường xuyên; thực hiện định kỳ kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học; triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; tổ chức tập huấn Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện cho các điều dưỡng.

Tại các Trạm Y tế đã thực hiện được 70% danh mục kỹ thuật thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư 39/2017/TT-BYT theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

**- Công tác y học dự phòng (yêu cầu số 2,3,10 đối với khối TTYT)**

Các dịch bệnh phát sinh theo mùa đều được quản lý, giám sát chặt chẽ, đảm bảo theo quy định; kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm được xây dựng và triển khai đến các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trong đó chú trọng công tác truyền thông vận động nâng cao nhận thức. Thực hiện tham mưu cho UBND huyện triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở theo phân cấp quản lý; 9 tháng đầu năm 2022 tại địa bàn các đơn vị được kiểm tra không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

**- Công tác tổ chức, đào tạo, nghiên cứu khoa học (yêu cầu số 7 đối với khối bệnh viện, yêu cầu số 4 đối với khối TTYT)**

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã quan tâm đến hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cử cán bộ đào tạo theo đúng kế hoạch đã được Sở Y tế phê duyệt. TTYT các huyện Bim Sơn, Cẩm Thủy, Nga Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Xương đã thực hiện luân phiên cử cán bộ TYT (trong đó có 50% bác sĩ) đến thực hành tại các BVĐK huyện, BV khu vực và đã cử bác sĩ tại các Trạm y tế xã tham gia đào tạo bác sĩ theo nguyên lý y học gia đình.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức đảm bảo theo quy định của nhà nước, lương, phụ cấp thực hiện đầy đủ, bồi dưỡng bằng hiện vật đúng quy định.

Công tác NCKH: Các đơn vị đăng ký các đề tài NCKH và đã tiến hành nghiệm thu đề cương. 100% các bệnh viện được kiểm tra đạt yêu cầu về số lượng đề tài NCKH về lĩnh vực điều dưỡng theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế.

**- Việc lập hồ sơ sức khỏe quản lý người dân (yêu cầu số 7 đối với khối TTYT)**

Các TTYT được kiểm tra đã tích cực tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn (trừ TTYT huyện Quan Sơn). 06/10 TTYT (Cẩm Thủy, Nga Sơn, Thọ Xuân, Hậu lộc, Nông Cống, Như

Thanh) đã phối hợp với VNPT Thanh Hóa triển khai tập huấn cho cán bộ TYT xã, phường, thị trấn về cách tạo lập và nhập thông tin dữ liệu lên phần mềm hồ sơ sức khỏe. Tuy nhiên hồ sơ sức khỏe của mỗi cá nhân đa số chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ 4 phần theo quy định tại Quyết định 831/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

*\* Bên cạnh những kết quả đạt được tại các đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:*

**- Công tác xây dựng kế hoạch; thống kê, báo cáo định kỳ (yêu cầu số 3,9 đối với khối bệnh viện; yêu cầu số 6,9 đối với khối TTYT)**

Công tác tham mưu lập kế hoạch tại một số đơn vị còn nhiều hạn chế, các kế hoạch còn mang tính hình thức, nội dung chưa được rà soát, cập nhật để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại đơn vị dẫn đến việc triển khai chưa thực sự hiệu quả: 15/21 đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025 (theo Kế hoạch 273/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh); 15/21 đơn vị ban hành kế hoạch CCHC; chỉ có 07/21 đơn vị ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở tại đơn vị (DDCI) nhưng đa số các đơn vị chưa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Công tác thống kê, báo cáo định kỳ: 7/21 đơn vị thực hiện các báo cáo định kỳ chưa đảm bảo về tiến độ, số lượng, chất lượng.

**- Công tác tổ chức sắp xếp khoa phòng (yêu cầu số 6,7 đối với khối bệnh viện)**

Tổ chức bộ máy tại các đơn vị được kiểm tra đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh, tuy nhiên việc cơ cấu, sắp xếp số lượng nhân sự (các phòng của BVĐK và các khoa, phòng của TTYT) tại đa số đơn vị chưa bảo đảm theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bệnh viện Nhi, BVĐK các huyện, thị xã: Bím Sơn, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Hà Trung, Quảng Xương đã thành lập Khoa Dinh dưỡng, tuy nhiên hoạt động chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện do chưa đáp ứng điều kiện về nhân lực. Các bệnh viện còn lại chưa thành lập Khoa Dinh dưỡng mà mới thành lập Tổ Dinh dưỡng.

**- Công tác tiêm chủng mở rộng (yêu cầu số 2 đối với khối TTYT)**

Các đơn vị đã tích cực triển khai tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các vắc xin Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 01 tuổi không đạt trên 95% ở tất cả các xã, phường, thị trấn, nguyên nhân do thiếu nguồn vắc xin Sởi tiêm cho trẻ 9 tháng tuổi và DPT tiêm cho trẻ 18 tháng tuổi. Các TTYT cũng chưa thực hiện việc rà soát, thống kê số lượng trẻ em đã được tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng dịch vụ trong và ngoài địa bàn quản lý.

**- Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại đơn vị (yêu cầu số 9 đối với khối bệnh viện; yêu cầu số 8 đối với khối TTYT)**

Các đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số: 5/10 Bệnh viện chưa xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình; chưa triển khai đa dạng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện chưa hiệu quả, chỉ đạo chưa quyết liệt việc quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng: mới chỉ có 03 đơn vị là TTYT các huyện Cẩm Thủy, Nông Cống, Quảng Xương thực hiện việc quản lý văn bản, hồ sơ công việc hoàn toàn trên môi trường mạng, đã thực hiện việc ký số ban hành các văn bản đi; các đơn vị còn lại đã triển khai nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình, phần lớn mới chỉ tiếp nhận văn bản trên hệ thống, chưa thực hiện ký số và ban hành văn bản điện tử đối với tất cả văn bản đi.

*(Chi tiết kết quả thực hiện 10 yêu cầu và 10 cam kết của các đơn vị được kiểm tra tại phụ lục đính kèm).*

Qua đánh giá kết quả kiểm tra tại 21 đơn vị y tế, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành nghiêm túc triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung được nêu tại công văn số 3288/SYT-VP ngày 18/8/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ tại kế hoạch số 201/KH-SYT; nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch số 201/KH-SYT và các kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành. Đẩy mạnh triển khai thực hiện 10 yêu cầu, 10 cam kết; các nội dung đang triển khai cần khẩn trương hoàn thành, các nội dung chưa thực hiện được cần nghiêm túc xem xét, đề ra kế hoạch khắc phục. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 gửi về Sở Y tế (Văn phòng Sở) chậm nhất **vào ngày 10/12/2022**.

2. Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra căn cứ kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra để tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại; tổ chức kiểm điểm công việc tập thể của đơn vị để xem xét, thảo luận tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Báo cáo kết quả khắc phục về Sở Y tế (Văn phòng Sở) **trước ngày 30/11/2022** để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Y tế.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 201/KH-SYT là căn cứ để theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và của Thủ trưởng đơn vị; cũng là một trong các tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua - khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân có liên quan.

Nhận được công văn, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng cơ quan Sở;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Hữu Hùng**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG 10 YÊU CẦU VÀ 10 CAM KẾT  
CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA**

(Kèm theo Công văn số /SYT-VP ngày tháng năm 2022 của Sở Y tế)

<b>TT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số yêu cầu đạt</b>	<b>Số cam kết đạt</b>	<b>Ghi chú</b>
1	BVĐK huyện Quảng Xương	10	10	
2	TTYT huyện Cẩm Thủy	10	9	
3	TTYT huyện Quảng Xương	9	10	
4	Bệnh viện Nhi	9	9	
5	TTYT TP. Sầm Sơn	9	9	
6	TTYT huyện Nông Cống	9	9	
7	TTYT huyện Như Thanh	9	8	
8	BVĐK huyện Hà Trung	9	6	
9	TTYT huyện Nga Sơn	8	9	
10	BVĐK TP. Sầm Sơn	8	8	
11	BVĐK huyện Nga Sơn	8	3	
12	BVĐK huyện Nông Cống	7	10	
13	Bệnh viện Nội tiết	7	8	
14	TTYT TX. Bìn Sơn	7	8	
15	TTYT huyện Hậu Lộc	7	8	
16	Trung tâm Giám định Y khoa	7	7	
17	BVĐK KV Ngọc Lặc	6	10	
18	TTYT huyện Thọ Xuân	6	7	
19	BVĐK Bìn Sơn	6	6	
20	TTYT huyện Quan Sơn	5	10	
21	BVĐK huyện Quan Sơn	5	6	